

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiporn@uobkayhian.co.th

## AJ – ปกติ ของคนมีหุ้น (ยกตัวอย่าง)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิสจิวหัว...** เดียวนี้ จะเห็นว่าเหนือเมฆ ใช้ข้อความที่จั่วหัว แบบแปลกๆ นะ

อาจจะไม่ใช่คำคม หรือ ไม่ใช่สุภาษิตอะไรเลยเสียด้วยซ้ำ บางท่านอ่านแค่จั่วหัวแล้ว ถึงกลับ งง ว่าเขียนอะไร อาจจะต้องอ่านเนื้อหาอีกสักหน่อย เพื่อความกระจ่าง... จริงๆ แล้ว ก็ต้องการอย่างนั้นแหละครับ จะให้ลองๆ อ่านเนื้อหาดูบ้าง แม้อาจจะแค่มุมมองเล็กๆ แต่ก็เกิดขึ้นจริงในตลาดหุ้นรายวัน ก็ไม่ได้จะหวังกระทบใคร แต่ก็แค่หวังว่า เผื่อเป็นอีกมุมมองหนึ่ง เพื่อเอาไปปรับใช้ก็แล้วกันนะครับ... ยกตัวอย่าง มีหุ้นหลายๆ ตัวนะ อาจจะไม่ใช่แค่ AJ ตัวเดียวเท่านั้นหรอก ที่เคยขึ้นมาแรงๆ แล้วพอมีสักวันสองวัน ราคาลงบ้าง และ อาจจะลงหนักๆ หน่อยในบางวัน คนที่มีหุ้นตัวนั้นอยู่ ก็จะถามทันทีเลยว่า มีข่าวอะไรไหม หรือ เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนั้นๆ... เหนือเมฆ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ถ้าท่านไม่มีหุ้น ท่านจะถามไหม ได้ได้เลย จะถามทำไม ในเมื่อไม่มีหุ้น... จั๊นว่าต่อ ที่ลงแบบนี้ แล้วท่านถาม นั่นแปลว่า ท่านอาจจะมีราคาสูงๆ หรือ ไม่ก็ลงมาจนเกือบจะเท่าทุนหรือเปล่า ถึงได้ถาม ก็เป็นไปได้... แต่ถ้าจะว่ากันจริงๆ ทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่า ราคาหุ้น มีขึ้นก็ต้องมีลง การที่หุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วมีลงบ้าง แล้วจะเกิดคำถามนั้น นั่นจะแปลว่า ราคาหุ้นของท่านจะต้องไม่มีลงเลยนะ ราคาหุ้นของท่านจะต้องขึ้นอย่างเดียว ขึ้นทางเดียวเท่านั้น... พอลงนิดหน่อย ก็ตกใจ ลองดูกราฟ ก็จั่วว่า การลง เป็นเรื่องธรรมดา ของราคาที่สูงมาในภาวะตลาดแบบนี้ คนเล่นในตลาดนั้น มีหลายรูปแบบ ถือสั้น หวังสั้น ก็ขาย ราคาที่ร่วงลงได้ ... แต่ถ้าจะลงจริงๆ ต้องมีสัญญาณ อันนี้ ก็หน้าถามนะ

**ดูตามเกม...** บอกก่อนนะครับว่า ถ้าจะไม่ขึ้น ก็ยังไม่ใช้เรื่องที่จะต้องถามว่าทำไมถึงไม่ขึ้น

เพราะเอามาดูตัวอย่างในเรื่องของการเก็งกำไร แบบจ้องจะตามน้ำเท่านั้น ไม่บวก เราไม่บวก... ลบ เรารอดได้

**แนวรับ : ... ไม่เน้นรับ แต่ถ้าจะเสี่ยงรับ ก็อย่าหลุด 17.0**

**เป้าหมาย : ... ดูการแกว่ง 18.0-19.0 แต่ยืน 19.0 ขึ้นตาม**

Price Chart...(AJ)



**ความเห็น ...** จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น AJ...** ที่กล่าวไว้ว่า ไม่เน้นรับ เพราะยังเห็น ราคายังไม่สัญญาณของการผ่านรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เราจะคาดหวังในเชิงบวก ซึ่งนั่นคือ หากขึ้นไปยืนระดับ 19.00 ได้อย่างมั่นคง นั่นแหละ เราจะตามน้ำได้ทันที เพราะรูปแบบราคา หรือ Price Pattern จะเป็นรูปแบบ Flag และจะมีเป้าหมายที่ 26.0-29.0 แต่หากยังไม่ใช้ที่กล่าว หรือ เล่นต่ำกว่า 18.0 ด้วยแล้ว นั่นแปลว่า รูปแบบ Flag ยังไม่เกิด... ซึ่งจริงๆ แล้วนั้น ระยะเวลาที่ปรับตัวลง จนเหมือนจะเป็น Flag นั้น ควรจะต้องขึ้นในระยะ 1-2 วันนี้แหละ ถ้าลงอีก ก็จะเข้าไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นลงจริง เมื่อนั้นแหละ ถึงถามได้ว่าทำไมลง หรือ มีข่าวอะไรไหม (หลุด 17.0 เลิก)